

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tuyên giáo năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy TTXVN xây dựng chương trình công tác tuyên giáo năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy TTXVN, xác định những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác tuyên giáo của Đảng ủy năm 2018.

2- Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của quốc gia trong tuyên truyền đối nội và đối ngoại, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

3- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác chính trị, tư tưởng.

II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1- Tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy TTXVN và các cấp ủy trực thuộc.

2- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy TTXVN, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề phát sinh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tư tưởng và đồng thuận trong toàn đảng bộ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, các cấp ủy cần quan tâm nắm tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, xuất phát từ lợi ích chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTXVN.

3- Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các tuyến thông tin đấu tranh phân bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

5- Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2018; phối hợp triển khai các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác

Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018).

6- Chú trọng kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành trong năm 2018; phối hợp thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình công tác tuyên giáo năm 2018; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

2- Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Chương trình công tác tuyên giáo năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện trong các báo cáo hằng tháng, quý, sơ kết và tổng kết.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (để b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN;
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN;
- Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TTXVN;
- Lưu: VPĐU.

